
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สี ่
 

   วั น เ ส า ร์ ที่  ๓ ๐  พ ฤษ ภา ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  เ ว ล า  ๐ ๙ .๓ ๐  น า ฬิ ก า  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้ งที่  ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง )  เป็นพิ เศษ วันที่ สี่                      
โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่ อวันศุกร์ที่  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการพิจารณาพระราชก าหนด จ านวน ๓ ฉบับ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับเวลาในอภิปราย โดยการอภิปรายทั้ง ๓ วันที่ผ่านมา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการประท้วงใด ๆ ขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปแล้ว ๑๓.๒๑.๒๓ ชั่วโมง  
พรรคฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว ๑๔.๒๓.๒๕ ชั่วโมง ฝ่ายค้านเหลือเวลาอยู่ ๐๙.๓๖ ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาลเหลือเวลา 
๑๐.๓๘ ชั่วโมง และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนท าให้การประชุม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากเป็นไปในลักษณะนี้ จะสามารถลงมติได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันคือเวลา
ประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ซึ่ ง ในวันนี้  สมาชิ กฯ ได้อ ภิปราย ใ ห้ข้ อคิด เ ห็น  ข้อ เสนอแนะ และข้อสั ง เกตใน 
พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายสนับสนุนหลักการและเหตุผลของ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ พ.ศ. 
๒๕๖๓  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต เพื่อให้ พ.ร.ก. ยังประโยชน์และตอบโจทย์ SMEs           
อย่างสูงสุด เพราะ SMEs คือรากฐานส าคัญของประเทศ และเป็นหัวใจส าคัญของการรักษาสถานภาพ               
ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ และพ.ร.ก. ฉบับนี้จะช่วย      
เสริมสภาพคล่องของ SMEs ได้ พร้อมกันนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายชื่นชมการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ของรัฐบาลที่สามารถบริหารสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชมจากทั่วโลก สถานการณ์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่
อุบัติขึ้นใหม่ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะรุนแรงเช่นนี้มาก่อนการที่จะหยุดให้ประชาชนอยู่บ้าน จะท าให้บุคลากร
ทางการแพทย์ท างานได้สะดวกและควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลจ าเป็นต้องประกาศใช้               
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่บ้านให้มากท่ีสุด จนท าให้ 
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ประเทศไทยชนะกับวิกฤตนี้ ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดี ส่งผลให้จ านวน      
ผู้ติดเชื้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ จนท าให้         
หลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดี  ซึ่ง พ.ร.ก.
กู้เงินทั้ง ๒ ฉบับจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศในขณะนี้ได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องใช้เงินมาเยียวยา
และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      
ของประเทศ SMEs ถือเป็นกระดูกสันหลังส าคัญของระบบเศรษฐกิจ สมาชิกฯ ได้อภิปรายประเด็นการกู้เงิน 
ตาม พ.ร.ก. จะมีอย่างน้อย ๒ ฉบับที่ท าให้เกิดหนี้เสีย และท าให้มียอดหนี้สาธารณะสูงถึง ๘.๙ ล้านล้านบาท 
ดังนั้นการใช้เงินเพื่อใช้ในตลาดตราสารหนี้  เป็นการช่วยเหลือกลุ่มนายทุน ที่มียอดตราสารหนี้สูงที่สุด 
ในตลาด และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพราะใช้เพียงการจัดอันดับเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้กฎหมาย 
จะก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับการซื้อหุ้นกู้ของเอกชน แต่เพื่อไม่ให้เกิดเป็นหนี้เสียต้องก าหนด
มาตรการส าคัญ คือ ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสีย และหากพบว่าอนาคตกลายเป็นหนี้เสีย 
ต้องถูกยึดทรัพย์ หรือต้องจ าคุก จึงอยากเสนอให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับการซื้อหุ้นกู้      
ของเอกชนออกเงื่อนไขให้มีหลักเกณฑ์การค้ าประกันร้อยละ ๓๐ - ๕๐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด  
หากผิดพลาดจะกลายเป็นหนี้เสีย ผู้อนุมัติต้องถูกด าเนินคดีและถูกยึดทรัพย์ในอนาคต รัฐบาลต้องควบคุม
ก ากับดูแลกระทรวงการคลังเรื่องหุ้นกู้อย่างรัดกุม เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด สมาชิกฯ เห็นด้วยที่จะมีการกู้เงิน 
ในครั้งนี้ เพราะประเทศต้องการเงินจ านวนมาก มาฟื้นฟูและเยียวยาทั้ง ภาคประชาชน ภาคการเกษตร  
ภาคธุรกิจ การจ้างงาน และระบบสาธารณสุข ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ แต่ต้องมีการใช้เงิน            
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงอยากเสนอให้รัฐบาลใช้เงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์       
กับประชาชนและตรงตามกับเจตนารมณ์ของการตรา พ.ร.ก. ในประเด็น ดังนี้คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม       
ต่อการก าหนดโครงการฟื้นฟู ไม่ใช่น าโครงการเดิมก่อนเกิดวิกฤตโควิดปัดฝุ่นใหม่ ขณะที่ผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ที่จะท าหน้าที่กลั่นกรองโครงการ ตาม พ.ร.ก.กู้ เงิน วงเงิน  ๑ ล้านล้านบาท นั้นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วม การก าหนดระเบียบปฏิบัติ ๔ แสนล้านบาทเพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น
ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือน าไปสู่การตีความเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ต้องเปิดเผยการใช้เงินกู้ 
ทุกบาทให้กับประชาชน และทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างเรียลไทม์ เพื่อให้ภาคประชาชนได้ตรวจสอบ 
การใช้เงินกูข้องรัฐบาล ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการคณะพิเศษเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์หรือการทุจริต
ที่เกิดขึ้นโดยตรง รวมถึงคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย ทั้งนี้ขอให้รัฐบาลก ากับการใช้เงินกู้อย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์         
และใช้เงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด เพื่อเป็นการใช้   
เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด SMEs ทุกกลุ่ม ทุกคน ได้รับผลประโยชน์จาก พ.ร.ก. อย่างแท้จริง              
เพื่อมาช่วยเหลือให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่องตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.ก.  พ.ร.ก. Soft Loan วงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ 
ล้านบาท เพื่อน ามาดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งนี้อยากฝากประเด็นการลงทะเบียนโดยระบบ AI ซึ่งเป็นปัญหา      
กับประชาชนที่เข้าไม่ถึง ควรจะส่วนราชการในพื้นที่เช่น ฝ่ายปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ร่วมกันส ารวจและด าเนินการให้ประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบ AI ได้  
  ในส่วน พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ        
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท วันนี้เราสามารถใช้งบประมาณฉบับนี้ ในการแก้ไข 
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ปัญหาที่สะสมมานาน คือ เรื่องของที่ดินท ากิน ประชาชนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเองที่ชัดเจน ทั้ง ๆ ที่ท ากิน       
มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน และบางรายตกเป็นผู้บุกรุก ปัญหาที่ เกิดขึ้นหากชาวบ้านมีที่ท ากิน  
มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสิทธิ์จะท าให้ประชาชนสามารถไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ ไม่ต้องตกเป็น 
เบี้ยล่างของกลุ่มนายทุนแบบทุกวันนี้  นอกจากนี้  พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินกลไก 
การช่วยเหลือกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) ถูกออกแบบมาไม่ใช่
เพื่อช่วยเหลือคนตัวใหญ่ แต่ต้องการสร้างความมั่นใจ โดยจะเข้าไปช่วยในกรณีจ าเป็น เพื่อแก้ไขกรณีที่กลไก
ตลาดไม่ท างาน และป้องกันการตื่นตระหนกที่อาจลุกลามกระทบเสถียรภาพระบบการเงิน โดยจะให้ 
ความช่วยเหลือบริษัทที่มีคุณภาพดีก่อนที่จะเข้าสู่กองทุน BFS ได้ จะต้องมีเงินทุนจากแหล่งอ่ืนก่อนร้อยละ ๕๐ 
นั่นคือสิ่งที่จะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเอาเงินไปใช้แบบไม่สมเหตุสมผล เพราะกว่าจะมาใช้กองทุน BFS  
ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกแรก แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องมีกองทุน BFS เพราะ 
เป็นการสร้างความมั่นคง ให้ผู้ประกอบการว่า หากไม่มีใคร ก็ยังมีกองทุน BFS เป็นแหล่งพึ่งพิงอยู่ ในวันนี้
นอกจากการบรรเทาความเดือดร้อน การซ่อมแซมประเทศก็ต้องท าควบคู่กันไป ยังต้องค านึงถึงกลยุทธ์ของ
ประเทศว่าจะไปทางไหน วันนี้เราทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างประเทศไทยด้วยการจะเปลี่ยนวิกฤติครั้งนี้ให้เป็น
โอกาส โดยยึดแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เพราะฉะนั้นหวังว่างบประมาณ
อีก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ใช้ รัฐบาลจะน าค าสามค านี้มาท าให้เกิดความจริง และสร้างความมั่นคง
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความเป็นห่วงและกังวล เกี่ยวกับ พ.ร.ก.           
การให้ความช่ วย เหลือทางการ เงินแก่ผู้ ประกอบวิสาหกิจที่ ได้ รับผลกระทบจาการระบาด ของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดหลายประการ และเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบรายเดิมรายใหญ่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพราะเงื่อนไขที่ก าหนดคือข้อจ ากั ดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ไม่มีการกระจายเม็ดเงิน ไม่มีแผนการใช้เงินอย่างละเอียด ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้  เป็นการลงทุนจ านวนมหาศาลแต่ประชาชนได้รับผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย ที่ผ่านมา 
มีผู้ประกอบการ SMEs มากกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบธนาคาร จึงเกรงว่าผู้ประกอบการ 
รายย่อยจะเข้าไม่ถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ตาม พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จึงเสนอให้มีการพักช าระหนี้ ๑ ปี งดด าเนินคดีกับลูกหนี้ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ  
แบ่งโควตาซอฟท์โลนให้ SMEs รายย่อยกู้ รวมถึงสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบ 
การใช้เงินดังกล่าว ที่ผ่านมารัฐบาลได้ละเลยการให้ความช่วยเหลือ และมองข้ามปัญหาของ SMEs เม็ดเงิน 
ตาม พ.ร.ก. ฉบับนี้อาจลงไปไม่ถึง SMEs และกระจุกตัวในกลุ่มนายทุน ท าให้ประชาชนเข้าไม่ถึงแหล่งทุน  
และที่ผ่านมารัฐบาลได้ละเลยข้อเรียกร้องของกลุ่ม SMEs แผนงานของรัฐบาลเข้าไม่ถึงกลุ่ม SME รายย่อย
จ านวนมากนั้นหมายถึงกลุ่ม SMEs ไม่ได้รับผลประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่ SMEs เป็นฟันเฟืองส าคัญของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs เป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญของประเทศ รัฐบาลบริหารจัดงานสถานการณ์
ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดการกู้เงิน ซึ่ งไม่มีแผนการบริหารจัดการชัดเจน รวมทั้งท าให้ภาคเกษตรตกต่ า 
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มีคนเดือดร้อน และร้องเรียนเป็นจ านวนมาก และจากวิกฤตในครั้งนี้ ท าให้เกิดกลุ่มหนึ่งรวย อีกกลุ่มหนึ่ง
ยากจน โดยมาตรการเยียวยาที่รัฐมีให้นั้นเป็นการเยียวยาในรูปแบบที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ ได้ เลือก  
การบริหารงานที่ผิดพลาดท าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและกลุ่ม SMEs เงื่อนไขที่รัฐบาลเสนอมานั้น อาจไม่
สามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติจึงอยากให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะหากมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดมาก  
จะท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินจากการออก พ.ร.ก. ทั้งเรื่องมาตรการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ท าให้ SMEs ประมาณร้อยละ ๙๐ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้  
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการนี้คือลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเดิม ซึ่งมาตรการนี้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ SMEs 
แต่สถาบันการเงินและผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ เพราะการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของ 
SMEs ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ครอบคลุม แต่กลับสร้างความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มาตรการ
ที่จะช่วยเหลือกลุ่ม SMEs ด้วยการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ที่มีเงื่อนไขให้ปล่อยกู้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ 
ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และไม่เป็น NPL จะเน้นการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร แต่ SMEs  
รายเล็กกว่า ๓ ล้านราย ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ แสดงว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อการช่วยเหลือ SMEs รายย่อย เพราะตั้งเงื่อนไขพิเศษ
ให้เฉพาะกลุ่ม SMEs รายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น การออก พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ลูกค้ารายย่อยตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือและรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งมาตรการช่วยเหลือ 
บนสถานการณ์ไม่ปกติต้องผ่อนปรนมากกว่าเดิม SMEs เปรียบเหมือนคนป่วยที่ต้องการแพทย์ที่เก่ง  
เพื่อรักษาโรคได้ถูกต้อง มาตรการที่เกิดขึ้นต้องผ่อนปรนมากกว่าปกติเพื่อดูแล สิ่งที่รัฐบาลควรด าเนินการคือ 
แบ่ง Soft Loan ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ออกเป็น ๒ ก้อน ส าหรับ SMEs ที่อยู่ในระบบธนาคารปกติ และส าหรับ 
SMEs ที่ไม่อยู่ในระบบสินเชื่อธนาคาร ด้วยมาตรการผ่อนปรนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยให้ธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐ ๗ แห่งร่วมปล่อยสินเชื่อ ระบบการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ตาม พ.ร.ก. กู้เงินนั้น 
ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะกระทรวงการคลังไม่มีฐานข้อมูลที่แม่นย า อีกทั้งยังท างานล่าช้า ขณะที่การช่วยเหลือ  
ผ่านการตั้ งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของตลาดตราสา รหนี้นั้น พบว่ามี เงื่อนไขที่ปฏิบัติ ได้ยาก  
และอาจปฏิบัติไม่ได้ เพราะเสียค่าธรรมเนียมสูงท าให้บริษัทที่ครบก าหนดช าระหุ้นกู้ ต้องกู้เงินจากธนาคาร
พาณิชย์เพื่อน ามาช าระหนี้แทนการรอมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพราะต้องเสียดอกเบี้ยราคาสูง  
ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลมีความรัดกุมในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ นอกจากนี้วิธีการที่จะ
ช่วยเหลือ SMEs ที่ดีกว่าการอัดฉีดเม็ดเงินโดยการกู้ อาทิ การลดค่าเช่า โดยรัฐช่วยลดภาระภาษีที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง ช่วยแบ่งเบาภาระค้าจ้าง โดยรัฐช่วยสมทบค่าจ้างขั้นต่ า การปิดกั้นมิให้ SMEs รายเล็กมิให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นการลดโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจ ท าให้เกิดการผูกขาดทางการค้าจากรายใหญ่ ท าลาย
ระบบการค้าการลงทุนในประเทศ การรับมือกับโควิดที่ผิดพลาดของรัฐบาลส่งผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ
ครั้งนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่ต้องถูกปิดเพราะพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ของรัฐบาล 
รัฐบาลต้องแก้ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการ เป็นเวลาที่รัฐบาลจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  
โดยใช้กลไกของ SMEs เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และก าหนด SMEs เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้สมาชิกฯ  
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ได้อภิปรายในประเด็น การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ ของ
รัฐบาลผิดพลาด เพราะรัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา ท าให้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ 
รัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่ชัดเจน มีความสับสนจนท าให้
ประชาชนเดือดร้อน รัฐบาลควรหยุดก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชก าหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๙๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาทไว้ก่อน และให้ด าเนินการเฉพาะ พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันต้องสนับสนุน 
การตรวจสอบการใช้เงินผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎร และไม่ควรน าเงินกู้ที่ได้มาใช้เพื่อชดเชยการบริหาร
เศรษฐกิจที่ล้มเหลวซึ่งหากเป็นเช่นนั้น และควรใช้กลไกการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม 
และตรวจสอบการใช้เงินกู้เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการกู้เงินในครั้งนี้ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แตกต่างกับเมื่อปี ๒๕๔๐ อย่างสิ้นเชิง เพราะปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่และสถาบันทางการเงิน แต่วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้า วันนี้เราจะ
นิยามค าว่า SMEs อย่างไร จึงขอให้นิยามให้ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
  พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ออกมาด้วยความปรารถนาดีของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมุ่งหวังรักษาเสถียรภาพ     
ของระบบสถาบันการ เ งิ นและระบบการ เ งิ น  โดย เข้ า ไปแทรกแซงตลาดตราสารหนี้ เ อกชน 
ผ่านทางกองทุนรวม ที่มีชื่อว่ากองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) ซึ่งจาก 
การฟังสัมภาษณ์ผู้ว่าการ ธปท. หลายครั้ง ระบุว่ากองทุน BFS จะเป็นกองทุนที่พักพิงแหล่งสุดท้าย  
ทั้งนี้เราไม่ได้ปฏิเสธความปรารถนาดีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการออก พ.ร.ก. ฉบับนี้  
แต่เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียด พบข้อบกพร่องอาจจะเป็นอันตรายต่อสถานภาพของ ธปท. และอาจเป็นภาระ 
ที่ประชาชนจะต้องแบกรับในอนาคต ซึ่งมีข้อกังวลของประชาชนดังนี้  พ.ร.ก. ฉบับนี้ก าลังจะดึงเอา  
ธปท. ไปเป็นคู่ขัดแย้งกับเอกชน และหลายฝ่ายบอกว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ ช่วยเหลือคนรวย แต่ไม่ช่วยคนจน  
ซึ่งจากการเข้าไปศึกษาด้วยตัวเอง พบว่าไม่ใช่เป็นแค่การช่วยเหลือคนรวย แต่ก าลังจะเป็นการช่วยเหลือ 
คนระดับเจ้าสัว เพราะเงื่อนไขของการเข้าไปช่วยเหลือของกองทุน BFS นั้น ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ลงทุนได้ 
จะต้องเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม การที่คนรวยจะเข้าไป
ลงทุนตราสารหนี้ เพื่อดอกเบี้ย เชื่อมั่นว่าคนรวยที่ซื้อ หุ้นกู้ เอกชนไม่น่าหนักใจ เพราะแต่ละบริษัท  
มีความน่าเชื่อถือ แต่ พ.ร.ก. ฉบับนี้ ก าลังจะช่วยเหลือเจ้าของบริษัทชั้นน าเหล่านี้ ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
อยู่แล้ว และมีทรัพย์สินมากพอที่จะน าไปค้ าประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์และได้เงินมาเพื่อจ่ายคือ 
หุ้นกู้เหล่านี้  เปรียบเสมือนเจ้าสัวหรือบริษัทเหล่านี้ก าลังจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  โดยหุ้นกู้เหล่านี้  
ถ้ากังวลจะขายไม่ออก แค่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยคนรวยที่อยากจะซื้อ คิดว่าคนระดับที่มีเงินพอที่จะซื้อได้ 
จะเข้าคิวซื้อ หรืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ แค่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ขอยืดระยะเวลาคืนหนี้ไปอีก
ระยะเวลาหนึ่ง เชื่อว่าสามารถที่จะท าได้ ข้อบกพร่องและห่วงใยอีกประการคือสิ่งที่ผู้ว่า ธปท. ให้สัมภาษณ์
บ่อยครั้งว่าต้องท าให้โปร่งใสมากที่สุด ลดการใช้ดุลพินิจมากที่สุด แต่ปรากฏว่าการตรา พ.ร.ก. ฉบับนี้  
มีช่องโหว่ที่จะท าให้คณะกรรมการลงทุน หรือคณะกรรมการการก ากับการลงทุนต้องได้ใช้ดุลพินิจ และเสี่ยง 
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ที่จะเกิดข้อกล่าวหาเรื่องความโปร่งใส  หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ทับซ้อน และที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือการไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ รองรับไว้ สภาพคล่องส่วนเกินที่จะน ามาซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองเป็นสภาพคล่อง
อะไร มีมูลค่าเท่าไหร่ และจะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินอย่างแท้จริง 
หรือ ธปท. จะต้องพิมพ์ธนบัตรออกมา แล้วมาซื้อตราสารหนี้เหมือนดังเช่นธนาคารกลางประเทศอ่ืนด าเนินการ
หรือไม่ ส่วนประการสุดท้าย พ.ร.ก. ฉบับนี้  ก าลังจะลอยแพกลุ่มที่เรียกว่าตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือต่ ากว่าลงทุนได้ ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ ๖ ของตลาดตราสารหนี้โดยรวมประมาณ 
 ๒ แสนล้านบาท ซึ่งน่าเป็นห่วง เพราะว่าผู้ที่เข้าไปลงทุนในตราสารหหนี้ ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ออกมาได้ คือประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน แต่ปรากฏว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ 
พูดถึงแต่รายใหญ่ที่มีสินทรัพย์ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในระดับที่ ลงทุนได้ นั่นหมายความว่า 
เราก าลั งทิ้ ง อีกกลุ่มหนึ่ ง ไว้ข้ างหลั งหรือไม่  ตรงนี้ ยั ง เป็นสิ่ งที่ สงสัยและอยากรับฟั งข้อชี้ แจงของ  
ทางกระทรวงการคลัง หรือ ธปท. เอง พ.ร.ก.ฉบับนี้ ตามเจตจ านงของ ธปท. หากมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
เจ้าสัว หรือของกลุ่มทุนใหญ่รายใดรายหนึ่ ง และมุ่งมั่นที่จะเป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเงินในช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ก็จะเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ เศรษฐกิจ 
ของประเทศก็จะเติบโตอย่างมั่นคง แต่ในทางตรงข้ามถ้าหากเป็นไปด้วยการเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนรายใด 
รายหนึ่งแล้ว เชื่อว่าจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงสถานภาพของ ธปท. เอง  
  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์  
ตอบชี้แจงในประเด็นข้อท้วงติงของสมาชิกฯ ต่อปัญหาด้านการเยียวยาและการตั้งข้อสังเกตต่อการใช้เงินกู้  
ตาม พ.ร.ก. เงินกู้  ทั้ง ๓ ฉบับ โดยรัฐบาลตั้งใจกระจายเงินไปยังประชาชนทุกคนให้มากที่สุด เพื่อลด 
ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม ส าหรับปัญหาที่สมาชิกฯ ท้วงติง ยืนยันว่าจะไม่เกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
มาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบครอบ ไม่ได้ออกกฎหมายเพื่อเอ้ือให้กลุ่มทุน ขอประชาชนวางใจ เพราะรัฐบาล
ตั้งใจลดปัญหาความเหลื่อมล้ า ให้งบประมาณถึงประชาชนและ SMEs ระดับล่างให้มากท่ีสุด 
  นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจงในประเด็นมาตรการ
การปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า การลดอัตราดอกเบี้ย การพักช าระหนี้ และการเร่งให้ปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย         
ได้ท าหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงินทุกสถาบันให้ความส าคัญกับ SMEs ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเงินทุน 
และไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินใดก่อนเป็นล าดับแรก โดยต้องไม่ให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากหลายช่องทางอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือ SMEs ก่อนตามเจตนารมณ์
ของพระราชก าหนดฉบับนี้ พร้อมกันนี้ได้ก าชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งปฏิบัติตามพระราชก าหนด         
ส่วนข้อกังวลที่จะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับประโยชน์จากพระราชก าหนดดังกล่าว สามารถรายงาน  
มายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อติดตามตรวจสอบ และลงโทษสถาบันการเงินนั้น ๆ และเรียกคืน Soft Loan        
ฐานละเมิดเจตนารมณ์พระราชก าหนดฉบับนี้ 
  นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตอบชี้แจงในประเด็นขั้นตอนการจัดท า และการน าเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้ ตามมาตรา ๗ ของ พ.ร.ก กู้เงนิ ฉบับที่ ๑  
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  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ตอบชี้แจงในประเด็น
การจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม โดยปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินจ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับกองทุนกรณีว่างงานมีเงินจ านวน ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท สามารถเบิกได้ทันที
ทั้งหมด ซึ่งส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินการน าเรื่องการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจาก  
มีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ โดยประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน จ านวน ๑.๓๘ ล้านราย จ่ายเงินแล้ว 
จ านวน ๑.๓๒ ล้านราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ เป็นเงินจ านวน ๗,๙๑๖ ล้านบาท ส่วนกรณีความล่าช้า 
มีสาเหตุมาจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้าหลัง เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารและบันทึกข้อมูลจ านวนมาก  
และปัญหาการไม่ได้รับรองเอกสารจากนายจ้าง ข้าราชการต้องติดต่อนายจ้างเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
ท าให้ปัจจุบันจ่ายเงินได้เกือบทั้งหมดแล้ว ส่วนกรณีข้อห่วงใยต่อแรงงานที่ได้รับผลกระทบและเดินทาง  
กลับมาจากต่างประเทศ มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท าต่างประเทศ ในกรณีประสบปัญหาต้องเดินทาง
กลับประเทศไทยเนื่องจากโรคระบาดรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยกระทรวงจะรับข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  
ไปพิจารณาต่อไป 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตอบชี้แจงในประเด็น          
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยรัฐบาลด าเนินการ 
ตรวจคัดกรองตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โดยกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้ด าเนินการ และเริ่มมีการคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากจากต่างประเทศ หลังจากติดตามและประเมิน
สถานการณ์ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อหามาตรการจัดการกับกรณีดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์       
ส่วน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีการประเมินสถานการณ์ตลอดแล้ว ปิดตามล าดับเวลา เพื่อลดการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 
และส่งเสริมให้ประชาชนชนรู้จักป้องกันตัวเอง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก ท าให้ประเทศไทยสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส าเร็จ และขณะนี้ก าลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 
โดยเฉพาะการเตรียมการน านักท่องเที่ยวกลับเข้ามา แต่ต้องมีมาตรการควบคุมด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด  
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกะทรวงพาณิชย์        
ตอบชี้แจง กรณีสมาชิกฯ ท้วงติงการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์โดยเป็นการขาย       
ผ่านนายหน้า ส่งผลให้ทุเรียนมีราคาแพง ท าไมไม่ท าให้คนไทยกินทุเรียนราคาถูก โดยไม่ผ่านนายหน้าคนกลาง
ว่า เป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการให้เกษตรกรและผู้บริโภคพอใจทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์           
ได้ด า เนินการการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและควบคู่ไปกับตลาดในประเทศ เนื่องจากตลาด
ภายในประเทศไม่สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ทั้งหมด 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม       
ตอบชี้แจงประเด็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ที่ผ่านมาไม่มีความมักง่าย หรือให้ง่าย ๆ แม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะไม่เก่งเทียบเท่าสมาชิกฯ ที่เคยท างาน        
ด้านเศรษฐกิจมาก่อน แต่ยืนยันว่ามีคนเก่งช่วยกันท างาน โดยยอมรับว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันที่เป็น
สถานการณ์พิเศษต้องใช้วิธีที่ถูกท่ีและถูกเวลา และอยู่ที่ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ 
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สมาชิกฯ อย่าใช้เวทีในสภาผู้แทนราษฎรในการต่อสู้ แต่ควรช่วยเหลือทุกด้านเพื่อชี้แจงกับประชาชน  
ส าหรับประเด็นการทุจริตขอถามกลับว่าทุจริตคืออะไร ต้องมีการตรวจสอบ มีกระบวนการศาลตัดสิน  
โดยขณะนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุจริตก็ก าลังจับตาดูอยู่
เช่นกัน ส่วนที่ระบุว่าการที่รัฐบาลกู้เงินจะท าให้เศรษฐกิจพังนั้น เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง ๑๐ ปี 
สถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกัน ที่ผ่านมารัฐบาลดูแลเศรษฐกิจทุกระดับ ที่ระบุว่า 
มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็ตกต่ าเช่นกัน 
รัฐบาลจึงพยายามเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขอยืนยันว่าหากไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลจะไม่มีมาตรการกู้เงินดังเช่นที่ทุกฝ่ายตั้งข้อสังเกต 
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงในประเด็นการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมดภายใน ๒ เดือน ท าให้ไม่มีเงินเหลือส าหรับ         
ใช้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ข้อเท็จจริงคือ มีการใช้งบประมาณดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
นอกจากนี้การจัดงบประมาณทุกรัฐบาลที่ผ่านมาใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือ จ านวนเงินประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ส าหรับรายจ่ายประจ า ส่วนงบประมาณส ารองจ่ายในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลได้น ามาใช้        
เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว โดยข้อสังเกตของสมาชิกฯ ต่อ พ.ร.ก. กู้เงิน     
ทั้ง ๓ ฉบับ นั้น ขอชี้แจงว่า การด าเนินการตามมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท มีจุดมุ่งหมายบนหลักการ          
ของความจ าเป็นและการคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเป็นหลัก ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดของเวลา          
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอาชีพอิสระ รัฐบาลต้องการมั่นใจว่าผู้ที่ป ระกอบอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบ 
จะได้รับการเยียวยาครบถ้วน โดยมีการขยายฐานอาชีพในภายหลัง นอกจากนี้การคัดกรองยังมุ่งเน้นที่จะพิสูจน์       
ความจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง แต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าว             
จึงจ า เป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่ งจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป  
ส่วนการจัดสรรเงินกู้นั้นได้ก าหนดกลไกให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน                     
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันติดตามผลการด าเนินงานต่อไป  
  นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ตอบชี้แจง           
ในประเด็นข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ต่อการกู้เงินที่ไม่มีรายละเอียด ไม่มีวิธีการกู้ และไม่มีความโปร่งใส ขอเน้นย้ า
ว่ากระทรวงการคลังยังไม่ได้กู้เงินจ านวนดังกล่าว โดยจะสามารถด า เนินการได้เมื่อผ่านมติของคณะรัฐมนตรี
แล้วเท่านั้น ตามข้อเสนอของประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดการใช้เงินรายเดือน
ประกอบมาด้วย ในการให้ความเห็นประกอบการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง กระทรวงการคลังจะเน้นย้ า
ว่าต้องให้เวลาอย่างน้อย ๑๕ วัน ในการจัดหาเงินกู้ และการวางแผนการกู้เงิน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
จะบริหารเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของความต้8องการใช้เงินกู้ 
  เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปราย และคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ 
สั่งพักการประชุม เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา 
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